



TIN TỨC SỞ THUẾ VỤ TIỂU BANG WASHINGTON

Liên Hệ Truyền Thông: 360-534-1602 hoặc RevenueNews@dor.wa.gov

Nguồn lực giảm thuế do cháy rừng hiện có sẵn

OLYMPIA, Wash. – Ngày 7 tháng 8 năm 2024 – Washington State Department of Revenue (Sở Thuế Vụ Tiểu Bang Washington) (Sở Thuế Vụ) [đang cung cấp trợ giúp cho các doanh nghiệp và chủ sở hữu tài sản](#) chịu ảnh hưởng của các vụ cháy rừng gần đây ở tiểu bang Washington.

Các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của hỏa hoạn không thể nộp và thanh toán các tờ khai thuế gián thu đúng hạn nên liên hệ với Sở Thuế Vụ để yêu cầu gia hạn nộp trước thời hạn nộp. Sở Thuế Vụ cũng có thể miễn tiền phạt cho những doanh nghiệp đủ điều kiện không thể nộp yêu cầu gia hạn trước khi đến hạn nộp thuế.

Chủ sở hữu tài sản có tài sản bị hư hại hoặc bị phá hủy do hỏa hoạn có thể đăng ký với [Thẩm Định Viên Quận](#) (trang bằng tiếng Anh) để giảm giá trị chịu thuế của tài sản. Các chủ sở hữu tài sản đủ điều kiện sẽ được giảm thuế tài sản năm 2024 dựa trên giá trị bị mất do hỏa hoạn.

Giám Đốc Sở Thuế Vụ Drew Shirk cho biết: “Chúng tôi muốn đảm bảo rằng những người dân Washington biết đội ngũ của chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ họ khi họ phải vượt qua thảm họa này hoặc các thảm họa khác”.

Ngoài những nguồn lực này, các doanh nghiệp trong khu vực chịu ảnh hưởng cũng có thể yêu cầu:

- Đơn đăng ký tín thuế đối với gỗ bị hư hại cho các khoản thuế rừng.
- Lên lịch lại buổi kiểm toán theo kế hoạch.
- Miễn tiền phạt đối với doanh nghiệp đủ điều kiện không thể gia hạn giấy phép kinh doanh kịp thời.
- Gia hạn giấy phép dành cho người bán lại sắp hết hạn.

Sở Thuế Vụ đang cung cấp hỗ trợ cho các quận chịu ảnh hưởng của hỏa hoạn nhằm trợ giúp với những thay đổi về giá trị tài sản, cũng như những tác động đến mức đánh thuế địa phương và hóa đơn thuế tài sản.

Thông tin bổ sung về các nguồn lực cứu trợ thiên tai có thể được tìm thấy trên trang web của Sở Thuế Vụ. Nếu có thắc mắc, hãy gọi cho nhân viên dịch vụ khách hàng của Sở Thuế Vụ theo số 360-705-6705.

###

Sở Thuế Vụ là cơ quan thuế chính của tiểu bang Washington, được công nhận ở cấp quốc gia là cơ quan đáng tin cậy hàng đầu trong lĩnh vực quản lý thuế và dịch vụ khách hàng. Sở Thuế Vụ quản lý gần 60 danh mục thuế giúp cấp quỹ cho các dịch vụ công quan trọng. Sở Thuế Vụ cũng giám sát các chương trình hoàn tiền cho công chúng, bao gồm [Working Families Tax Credit \(Tín Thuế dành cho Gia Đình Lao Động\)](#) và [Unclaimed Property \(Tài Sản Vô Thừa Nhận\)](#).